



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
เลขที่รับ... ๕๕
วันที่... ๒๒ มี.ค. ๖๐
เวลา... ๑๕.๕๕ น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๐๓๙
ที่ ศธ ๖๑๐๐.๑/ ก ๑๒๒๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ฯ ระยะที่ ๑

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักจัดการความรู้ในองค์กร รู้และเข้าใจระบบการจัดการความรู้ และเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่สอดคล้องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ๓. เพื่อให้ได้ระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้


ระยะที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน (KM Facilitator) สายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ระยะที่ ๒ การสัมมนาทางวิชาการการจัดการความรู้ และบทบาทในการอำนวยความสะดวกการจัดการความรู้ สำหรับคณะกรรมการกำกับนโยบายการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การบรรยาย พิเศษ มอบหมายนโยบายการจัดการความรู้ โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ โดยประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระยะที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยมีส่วนงานรายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ ส่วนงาน จากทั้งหมด ๔๒ ส่วนงาน(ส่วนกลาง ๑๕ ส่วนงาน วิทยาเขต ๑๑ ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ ๑๖ ส่วนงาน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดมอบหมายผู้ประสานงานจัดการความรู้ (KM Facilitators) ได้เร่งรัดการดำเนินงาน และเตรียมจัดส่งผลงานเข้าประกวดตามกำหนดต่อไป


(พระมหาสาธิต สาธิต)

ผู้อำนวยการกองกลาง

(พระราชวรเมธี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รณ... ฝ่ายบริหาร... ศูนย์อาเซียนศึกษา

เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย